

เวียดนามจับมือยูนิเวอร์แซล ขนกองทัพ “มินเนียนส์” เหน็บฟ้าใกล้ชิดทุกคน



เวียดนามเซ็นสัญญาความร่วมมือกับยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส (สหรัฐอเมริกา) (Universal Pictures (America)) และ อิลลูมิเนชัน เอนเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศฝรั่งเศส) (Illumination Entertainment (France)) ในการนำเหล่า “มินเนียนส์” ตัวการ์ตูนที่โด่งดังจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง เดสปิคเคเบิล มี (Despicable Me) ขึ้นมาปรากฏบนตัวเครื่องบินแอร์บัสลำใหม่ของเวียดนาม

นับเป็นการจับมือครั้งสำคัญของเวียดนามร่วมกับยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส และอิลลูมิเนชัน เอนเตอร์เทนเมนต์ ในการมอบกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ อีกมากมายแก่ผู้โดยสาร รวมถึงบรรดาแฟนคลับของเหล่ามินเนียนส์ ซึ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์เดียวกับที่ภาพยนตร์เรื่อง มินเนียนส์ จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินเวียดนาม จะได้พบกับเหล่ามินเนียนส์ตัวจริงบนเครื่องบิน อีกด้วย! โดยทางเวียดนามจะพาเหล่ามินเนียนส์ที่น่ารักมาปรากฏตัวบนเครื่องบินไฟลท์พิเศษเพื่อทักทายผู้โดยสาร พร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายรูปร่วมกัน ทั้งนี้แฟนคลับของเหล่ามินเนียนส์ทั่วประเทศที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่อง มินเนียนส์ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.minions.vietjetair.com ได้ ทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรี ระหว่างวันที่ 10-31 กรกฎาคมศกนี้

และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สายการบินเวียดนามได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนำระดับโลกในการนำเหล่าตัวการ์ตูนแสนน่ารักจากภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้รับความนิยมมาสู่เวียดนาม

ก่อนหน้านี้ เวียดนามได้ร่วมมือกับวอลต์ ดิสนีย์ในการนำตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง เพลนส์ (Planes) มาพิมพ์เป็นลายของลำตัวเครื่องบินของเวียดนาม รวมทั้งการพิมพ์ลายตัวการ์ตูนมิกกี้และมินนี่บนเครื่องบินอีก 1 ลำด้วย รวมถึงเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในการแสดง มิกกี้ แมจิก โชว์ (Mickey's Magic Show) ในประเทศเวียดนามอีกด้วย

นอกเหนือจากลายตัวการ์ตูนบนลำตัวเครื่องบินของเวียดนาม ยังมีโลโก้และสโลแกนของแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิซ่า สัญลักษณ์การท่องเที่ยวประจำประเทศเวียดนาม เครื่องบินแอร์บัสลำที่ 9,000 รวมถึงตัวเครื่องบิน ชั้นสกายบอส (Skyboss) ของเวียดนาม และแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อีกมากมายด้วย

เหล่ามินเนียนส์นั้นได้รับการตอบรับจากแฟนคลับจำนวนมากจากทั่วโลก ในขณะที่เวียดนามมีชื่อเสียงในด้านการให้

บริการที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตร และมอบความสุขให้กับผู้โดยสารทุกคน เวียดนามจึงหวังว่า กองทัพนีเยินส์ลำใหม่ จะมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้โดยสารของสายการบินเวียดนามช่วงฤดูร้อนนี้ได้อย่างแน่นอน

เกี่ยวกับเวียดนาม

เวียดนาม เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจภายใต้คอนเซ็ปต์ สายการบินยุคใหม่ ปัจจุบันเวียดนามมีเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 25 ลำ ให้บริการทั้งหมด 150 เที่ยวบินต่อวัน ปัจจุบันสายการบินเวียดนามเปิดให้บริการ 30 เส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน กัมพูชาและจีน ด้วยจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 12 ล้านคน จากการให้บริการในระยะเวลาเพียง 3 ปี

ทั้งนี้ เวียดนามพร้อมที่จะเดินทางตามแผนการขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงยุโรป ด้วยการเดินทางเซนต์สัญญาซื้อขายเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยกับผู้ผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้วย